

32427 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control

ความหมาย ประโยชน์ และองค์ประกอบของการตรวจสอบภายใน หลักการและวิธีการควบคุมภายใน การควบคุม ภายในที่สำคัญของหน่วยงานธุรกิจ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความหมาย วิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ และประเภทของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน สิ่งแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบภายในประเภทต่างๆ การรายงานผล การตรวจสอบภายในและการติดตามผล ตลอดจนการบริหารและประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายใน

32428 ปัญหาการสอบบัญชี

Problems in Auditing

ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีกิจการประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทบาทของสถาบัน ต่างๆ อันมีผลต่อการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ

Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีรัฐบาลและการบัญชีภาคธุรกิจ ลักษณะ วัตถุประสงค์ หลักการและการรายงาน เกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนลักษณะต่างๆ ซึ่งนำมาใช้กับหน่วยงานรัฐบาล การบัญชีของกิจการบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการเกษตร โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร และสหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของกิจการประเภทนั้นๆ

32431 การอำนวยการวางแผนควบคุมและการงบประมาณ

Controllership and Budgeting

ความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการบัญชี การจัดสายงานของฝ่ายบัญชี การวางแผนและการควบคุม เทคนิคต่างๆ ของการวางแผนและควบคุม การจัดทำงบประมาณแบบต่างๆ และระบบงบประมาณฐานศูนย์ การวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ การวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

Product and Price Management

บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคาในฐานะที่เป็นส่วนประสมการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ คุณภาพ การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และบริการประกอบการขาย นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว

ความหมายของราคา บทบาทของราคา วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การกำหนดราคา รูปแบบการกำหนดราคา แต่ละระดับของการจัดจำหน่าย ทฤษฎีราคา และการกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า

Marketing Channels and Physical Distribution Management

ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าในฐานะที่เป็นส่วนประสมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้า ผู้บริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม กระบวนการเลือกช่องทางและคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การรักษาความสัมพันธ์ การกระตุ้นและส่งเสริมคนกลาง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดจำหน่ายและการประเมินผล การกำหนดอัตราค่าตอบแทนและการตั้งราคา การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การรวบรวม การเก็บรักษา การขนส่งและการเลือกวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

32434 การส่งเสริมการตลาด

Promotion in Marketing

ความหมาย บทบาท ความสำคัญของส่วนประสมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะ วิธีการดำเนินงาน การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นความสำคัญของการโฆษณา ซึ่งคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดและการเลือกสื่อการโฆษณา การกำหนดงบประมาณ การประเมินผล การโฆษณา การเลือกและสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนโฆษณา การควบคุมและจรรยาบรรณ ในการโฆษณา แนวโน้มและพัฒนากิจการส่งเสริมการตลาดในอนาคต

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

Professional Experience in Marketing

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจโดยเน้นหนักด้านการจัดการการตลาดสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาสถานการณ์จำลอง และเกมทางธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด ศึกษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจรรยา วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำให้เป็นนักการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ

32436 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing

บทบาทและความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ หลักการและแนวความคิดการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาส การตัดสินใจเลือกตลาดต่างประเทศ การวางแผน การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาความสำคัญของการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนตาม กลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการส่งออกและการนำเข้า ทิศทางการตลาดระหว่างประเทศ การส่งออก การนำเข้า และการลงทุนในต่างประเทศตามแนวกลยุทธ์การตลาด

32437 การประกันวินาศภัย 1
Non-Life Insurance I

การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองค์กรของบริษัทประกันวินาศภัย หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันภัย แบบของสัญญาประกันภัย ปัจจัยในการคิดและคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย การจัดองค์กร การบริหารงานภายใน การรับประกันภัย การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด การประมวลผลข้อมูล การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี การบริหารการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน การรับประกันภัยต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทดังกล่าว และปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติ

32438 การประกันชีวิต 1
Life Insurance I

การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองค์กรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล สัญญาหลัก สัญญาแบบท้าย การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การรับประกัน การบริการและการอนุรักษ์ กรมธรรม์ การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด และการประกันต่อ ฯลฯ หน่วยงานหลักอื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ การบริหารการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน การประมวลผลข้อมูล คณิตศาสตร์ประกันภัย การบริหารทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต และปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติ

32439 การประกันวินาศภัย 2
Non-Life Insurance II

หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย การประกันสินค้าอันตราย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ เช่น การประกันวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักร การประกันภัยหม้อน้ำและความดัน การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว์ ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันภัย แบบของสัญญาประกันภัย ปัจจัยในการคิดและคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย

การจัดองค์กร การบริหารงานภายใน การรับประกันภัย การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด การประมวลผล ข้อมูล การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี การบริหารการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน การรับประกันภัยต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทดังกล่าว และปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติ

32440 การประกันชีวิต 2
Life Insurance II

การประกันชีวิตกลุ่ม สัญญาหลัก สัญญาแบบท้าย การบริหารงานของการประกันชีวิตกลุ่ม การรับประกัน การบริการและการอนุรักษ์กรมธรรม์ การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด และการประกันภัยต่อ ฯลฯ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท และปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติ

การประกันสังคม โดยเฉพาะการประกันการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ และปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติ

32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย
Professional Experience in Insurance

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการประกันภัยสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง และเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ม และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการประกันภัย การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักประกันภัยที่ดีและมีจรรยาวิชาชีพประกันภัย โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การกำหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจและระดับหน้าที่ แนวคิดและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรทรัพยากร ภาวะผู้นำ ระบบการให้รางวัล ระบบการบริหารที่เหมาะสม แนวคิดและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแนวคิดและหลักการทั่วไปของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ อาทิ การสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง การกระจายสายผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบ

32443 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี

Computer Application in Accounting and Auditing

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำและประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภท เป็นต้น พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เช่น จัดทำแนวการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ และรายงานผลการตรวจสอบ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

32445 การบัญชีระหว่างประเทศ

International Accounting

ทฤษฎีการบัญชีและปัญหาด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภายในสภาวะแวดล้อมและนโยบายการบริหารที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์และหาสาเหตุของความแตกต่างทางการบัญชีของประเทศต่างๆ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อการบัญชี และการก่อตั้งสถาบันวิชาชีพการบัญชีระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบัญชีด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

32460 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Tourist Business Management

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท และหน้าที่ของธุรกิจการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดการขององค์การธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจสัมพันธ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ละประเภท ระบบการตลาดและส่วนประสมการตลาดบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวิธีการเข้า-ออกประเทศ

32461 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

Tour Operation and Travel Agency Management

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท รูปแบบการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ การประสานงานในการจัดนำเที่ยว ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารสำคัญในการเดินทางระหว่างประเทศ วิธีการดำเนินงานด้านการจัดนำเที่ยวเกี่ยวกับการเตรียม การจัดโปรแกรมนำเที่ยว การจัดการอาหาร การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการเดินทาง และนำมาใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการคิดต้นทุนในการนำเที่ยว การเตรียมการนำเที่ยว การเตรียมการเกี่ยวกับที่พัก การสำรองที่นั่งในการเดินทางและการเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการการเดินทาง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายใช้สอย ศิลปะการแสดงและสินค้าพื้นเมือง รายการนำเที่ยวเสริมพิเศษแก่นักท่องเที่ยวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์

32462 การขนส่งผู้โดยสารเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

Passenger Transportation for Tourism Business

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ความสำคัญของระบบขนส่งทางบกทางอากาศ และ ทางน้ำต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน หลักการและการวางแผนเกี่ยวกับการรับส่งผู้โดยสาร การวิเคราะห์ยานพาหนะในการจัดบริการขนส่ง การประสานงานการกำหนดเส้นทางการเดินทางทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ การประกันภัยในการเดินทางและการขนส่ง กฎหมายและข้อบังคับในการขนส่ง พระราชบัญญัติการบินพลเรือน ข้อตกลงการบินระหว่างประเทศ และระเบียบพิธีการเข้า - ออกประเทศ

32463 การจัดการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว

Tourist Destination Management

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและประเภทของธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการวางแผนแหล่งท่องเที่ยว การจัดการที่พัก อาหาร ร้านขายของที่ระลึก พาหนะขนส่งการสื่อสาร นันทนาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจสัมพันธ์ในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการความปลอดภัย และการใช้พลังงานในแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
Tourism Resource Management

ความหมาย หลักการ รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ความต้องการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และจิตวิทยาในการบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการบริการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว การบริหารต้นทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
Recreation and Nature Tourism Management

ความหมาย ลักษณะของนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ ข้อพิจารณาในการวางแผนและการจัดการนันทนาการ บทบาท ความรับผิดชอบ และความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
Convention Management

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการจัดประชุม ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม องค์ประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนำเที่ยว การเลือกสถานที่ การคิดต้นทุนการจัดการกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ศิลปะการขาย หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของธุรกิจการจัดประชุมต่อท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขในธุรกิจการจัดประชุม

32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
Exhibition Management

พื้นฐานธุรกิจการจัดนิทรรศการ ประโยชน์จากการจัดงานนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดนิทรรศการ กลยุทธ์การกำหนดราคา กลยุทธ์ การจัดจำหน่ายและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ศิลปะการขาย ความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ได้แก่ ที่พัก ขนส่ง เส้นทางคมนาคม หน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ และความสัมพันธ์ของธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจการจัดนิทรรศการต่อท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขในธุรกิจการจัดนิทรรศการ

32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Incentive Travel Management

ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของการจูงใจ ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคิดต้นทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการมีศิลปะการขายสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยงานที่สนับสนุน การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
Professional Experience in Tourism Management

การประยุกต์หลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสถานะและการจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจในการจัดการการท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

33201 การบริหารราชการไทย
Thai Public Administration

ประวัติความเป็นมาของการบริหารราชการไทย ทั้งในด้านแนวคิด พฤติกรรม กระบวนการ ค่านิยมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดองค์การบริหาร ระบบและโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการบริหารราชการ รวมตลอดถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโน้มในอนาคต

33202 การคลังและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ การบริหารรายรับรายจ่ายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงิน การคลังของประเทศ ประเภทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่าง การคลังและงบประมาณกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง ระบบการคลังและวิธีการงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ

Economics for Public Administration

แนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิตในด้านการตัดสินใจเลือกและบริโภค การผลิต การออมและการลงทุนของสาขาเอกชนโดยอาศัยการวิเคราะห์และการพยากรณ์ อุปสงค์ การวิเคราะห์ตลาด และการแข่งขัน บทบาทของรัฐทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การประยุกต์หลักและวิธีการศึกษา และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหาร สภาพแวดล้อมและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจภายใต้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐทั้งทางด้านการเงิน การคลังของประเทศรวมทั้งบทบาทของรัฐในการใช้จ่ายงบประมาณและการภาษีอากร โดยการวิเคราะห์แหล่งที่มาและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ งบประมาณการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินค่าการลงทุนภาครัฐและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

Laws and Regulations in Thai Bureaucracy

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการกำหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การของรัฐ ที่มาของอำนาจหน้าที่ สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ ด้วยบทกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ตลอดจนปัญหาในการใช้กฎหมายและระเบียบเหล่านั้น

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Public Policy and Planning

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และวิธีในการกำหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน กระบวนการการวางแผนพัฒนา ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน บทบาทของงบประมาณต่อการวางแผน ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผน และการดำเนินการตามแผน

33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Scope of Study and Research in Public Administration

วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารรัฐกิจ วิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประโยชน์และการนำความรู้จากขอบข่ายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

Professional Experience in Public Administration

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง และเกมการบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทั้งที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว จรรยาวิชาชีพบริหารรัฐกิจ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Development

ความเป็นมา แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับผู้บริหารและระดับ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตรวมทั้งการประยุกต์ใช้

33411 การแรงงานสัมพันธ์

Labor Relations

พัฒนาการของการแรงงานสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ ของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของทวีภาคี และไตรภาคีในการแรงงานสัมพันธ์ กฎเกณฑ์และกลไกที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น การปรึกษาหารือร่วมระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้างและการเจรจาต่อรอง การประนีประนอมและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน และการปิดงานระหว่างองค์การของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล กิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานสัมพันธ์ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสถานประกอบการของธุรกิจเอกชน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมและอิทธิพลขององค์การต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศที่มีต่อการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Planning

ความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยที่มีส่วนสำคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต รวมทั้งการประยุกต์ใช้

33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

Provincial Administration

แนวคิดและหลักการในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระบบ รูปแบบ โครงสร้างองค์กร และกระบวนการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น นโยบายและแผนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สภาพแวดล้อม พฤติกรรมของข้าราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งต่างประเทศและในประเทศ บทบาทของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ไขและมาตรการในการป้องกันปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

33421 การบริหารท้องถิ่น

Local Administration

แนวคิดและหลักการในการบริหารท้องถิ่น ระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้างและความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น การจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในประเทศไทย บทบาทของการบริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่น

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

Urban and Rural Development Administration

ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลักการ และวิธีการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ระบบการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท แนวโน้มและทิศทางการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท กรณีศึกษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

Development Administration and Administrative Development

วิวัฒนาการของปรัชญา แนวคิด หลักการ ขอบเขต ทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย ทิศทางและแนวโน้มการบริหารการพัฒนาในอนาคต

ความสำคัญ ขอบเขต รูปแบบ วิธีการพัฒนาการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ กรณีศึกษาและตัวอย่างในการบริหารการพัฒนา

33432 การบริหารสำนักงาน

Administrative Office Management

ความสำคัญ แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการบริหารสำนักงาน รวมทั้งกระบวนการบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน และการประเมินผล รวมตลอดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค เครื่องมือและเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาการบริหารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของระบบราชการไทย

33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

Laws Related to Corrections

กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมประพฤติและกฎหมายอื่นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์โดยตรงคือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ กฎหมายเกี่ยวกับการอภัยโทษ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ

33435 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา

Criminology and Penology

ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของอาชญากรรม ทฤษฎี สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม แนวคิดและวิธีการต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ความหมาย ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวิชาทัณฑวิทยา ทฤษฎีและวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ระบบและวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิด การควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ การปกครองเรือนจำและทัณฑสถาน

33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด

Treatment of the Offenders

แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการประพฤติกักขัง การลงโทษในสถานที่ควบคุม การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชนในแนวทางใหม่ เทคนิคและวิธีการในการอบรมแก้ไขผู้กระทำความผิดในสถานที่ควบคุมและในชุมชน แนวความคิด ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในอนาคต

33437 การบริหารงานราชทัณฑ์

Correctional Administration

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยความสะดวก การประสานงาน การงบประมาณ การควบคุม และ ประเมินผลตลอดจนวิเคราะห์ระบบและการคาดการณ์อนาคตเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี

Information Systems for Tax Collection

แนวความคิดของระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ แนวความคิดของระบบสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล เพื่อการบริหาร ระบบข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดการเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของคลังข้อมูล (Data Base) ลักษณะพิเศษของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชน์ของการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบภาษี และการป้องกันการกระทำผิดหรือหลีกเลี่ยงภาษี

33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

Excise Tax Laws

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรในประเทศไทย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติสุรา พุทธศักราช 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติไฟ พุทธศักราช 2486 พระราชบัญญัติจัดสรรเงิน ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 รวมทั้งกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี สรรพสามิตกล่าวคือ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติศุลกากร ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และลักษณะของการดำเนินคดี สรรพสามิต

33440 การบริหารงานสรรพสามิต

Excise Administration

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน ประวัติความเป็นมาและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตใน อดีตและปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต ความสำคัญและประเภทของภาษีสรรพสามิต วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 การบริหารงานภาษีสุรา การ บริหารงานภาษียาสูบ การบริหารงานภาษีไฟ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานแต่ละประเภท วิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ บทบาทและแนวโน้มของภาษีสรรพสามิต และการบริหาร ภาษีสรรพสามิตในอนาคต

33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี

Tax Auditing Control

ลักษณะและหน้าที่ทางการบัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน กระบวนการทางบัญชี 1 และ 2 หลักการบัญชีที่ สำคัญ การบัญชีสำหรับกิจการผลิต กรรมการควบคุมภายใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี การตรวจสอบ สินทรัพย์ การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ หนี้สินและส่วนของผู้เจ้าของ การสอบบัญชีในกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง สรรพสามิต พร้อมทั้งมาตรการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี มาตรการป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดถึงเทคนิคในการตรวจสอบ สืบสวน จับกุม เปรียบเทียบปรับ รวมทั้งการทำ รายงาน

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

Strategic Management in Public Administration

การศึกษาและวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน องค์การภาครัฐ การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์การภาครัฐและระดับหน้าที่และ ฝ่ายต่างๆ ในองค์การภาครัฐที่ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการ การดำเนินกลยุทธ์และการกำหนดระบบและวิธีการต่างๆ ในการควบคุมเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการ ประเมินผลกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระบบและวิธีการควบคุมการบริหาร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การรื้อปรับระบบ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้

33444 การบริหารองค์การภาครัฐ

Public Organization Administration

ลักษณะ ประเภท รูปแบบและทฤษฎีการบริหารองค์การภาครัฐ การบริหารองค์การภาครัฐ เทคนิคการบริหารองค์การภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองค์การในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การปฏิรูปและปรับปรุงองค์การภาครัฐ หลักและวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปรับปรุงกระบวนการระบบการทำงาน

40205 กฎหมายธุรกิจ

Business Law

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ชนิดของกฎหมาย การใช้ การยกเลิกและการตีความ หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญาและการละเมิดสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมทั้งกฎหมายเอกเทศสัญญาที่สำคัญ

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

Introduction to Business Administration

ลักษณะขององค์การธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ หน้าที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหาร การบริหารงานบุคคลและการตลาด เป้าหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใช้ทุนเพื่อการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม ผู้บริโภค พนักงานผู้ถือหุ้นและผู้เคยค้า

บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบ และหลักเกณฑ์การก่อตั้งองค์การธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การล้มละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Principles of Economics

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่ การแบ่งแยกการทำงานในสังคมระบบเศรษฐกิจกลไก และแนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์ในด้านการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของสาขารัฐบาลและสาขาเอกชน วิเคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์และความสมดุลของตลาดแบบต่างๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจพื้นฐาน

60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

Public Economics

พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแง่จุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการคลังสาธารณะในสภาพสถิตและสภาพพลวัต ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐบาล บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการใช้จ่ายของรัฐบาลในระดับที่เหมาะสม การใช้นโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

Thai Political Institutions and Processes

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชนและกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง